

# XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TP. HÀ NỘI VỮNG MẠNH nên bắt đầu từ đâu?

DIỆP CHI

*Là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2.310 TCCSĐ và hơn 45 vạn đảng viên (tính đến tháng 2-2021), việc xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh luôn là vấn đề có ý nghĩa chính trị quan trọng không chỉ với nhân dân Thủ đô mà với cả nước. Có nhiều cách để trả lời câu hỏi xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội nên bắt đầu từ đâu? Điều lệ Đảng hiện hành ghi rõ: “TCCSĐ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”, do vậy việc xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội nên bắt đầu từ xây dựng, củng cố các TCCSĐ. Đảng muốn vững thì từng TCCSĐ phải mạnh. Củng cố TCCSĐ là một trong những nền tảng để xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội trong sạch, vững mạnh. Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài gồm 3 bài về quan điểm, chủ trương, những giải pháp cụ thể, cách thức mà cấp ủy các cấp của TP. Hà Nội triển khai nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô.*

**Bài 1:**

## TỪ MỘT NGHỊ QUYẾT CẤP THÀNH PHỐ

*Với nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình đề ra. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất, Đảng bộ thành phố vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn trúng và đúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội” được coi là một dấu ấn trong nhiệm kỳ.*

Lập “bản đồ” những “mắt xích” yếu kém

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP. Hà Nội là Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội đảng bộ thành công đầu tiên trong cả nước. Góp phần tạo nên kết quả đó chính là việc Thành ủy gắn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp với việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy.

Còn nhớ, tháng 4-2017 “điểm nóng” Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) xảy ra đã thôi thúc Thành phố phải bắt tay ngay vào rà soát, đánh giá toàn diện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chất lượng TCCSĐ ở xã, phường, thị

trấn. Ngoài Đồng Tâm, thời điểm đó Hà Nội còn 16 vụ việc phức tạp khác có nguy cơ bùng lên thành “điểm nóng”. Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của các cấp ủy, tổ chức đảng, từ đó đề ra các giải pháp quyết liệt để “gia cố” những “địa chỉ” yếu kém bằng nghị quyết chuyên đề với những giải pháp quyết liệt, sát thực tiễn. Trong bối cảnh đó, BTV Thành ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội”.

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy cho biết, theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, việc rà soát, đánh giá thực trạng, tổ chức và hoạt động của các TCCSĐ, nhất là ở những địa bàn có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện ráo riết. Các cơ quan chức năng đã lập “bản đồ” những “mắt xích” yếu kém, có 226 TCCSĐ được đưa vào danh sách cần củng cố. Để kịp thời giải quyết, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy đã làm việc trực tiếp với 30 quận, huyện, thị ủy để làm rõ những khó khăn, vướng mắc. Các vụ việc cần quan tâm củng cố chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, giải phóng mặt bằng... Chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng còn hạn chế do việc bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn, sai phạm của một số cán bộ, đảng viên sau kết luận thanh tra, kiểm tra chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, BTV Thành ủy tiếp tục chỉ ra 9 đảng bộ quận, huyện và 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có khó khăn, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Có 30 TCCSĐ yếu kém cần

được củng cố, trong đó có 26 đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các quận, huyện, ban chỉ đạo cấp thành phố, ban chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, thị ủy đã đưa ra một danh sách để theo dõi các TCCSĐ cần quan tâm củng cố, các vụ việc phức tạp tồn đọng cần tập trung giải quyết. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với những trách nhiệm cụ thể. Sau 3 năm thực hiện, 100% TCCSĐ thuộc diện cần theo dõi đã củng cố thành công, góp phần vào thành công chung của đại hội đảng bộ cấp cơ sở của TP. Hà Nội. Đồng thời, sự vào cuộc quyết liệt, thậm chí phải xử lý kỷ luật cán bộ, các vụ việc nổi cộm cũng dần được giải quyết dứt điểm.

Theo đánh giá của cán bộ lãnh đạo nhiều quận, huyện, Nghị quyết 15-NQ/TU ra đời đúng lúc, kịp thời. Đây được coi là giải pháp sáng tạo, chọn trúng vấn đề cơ bản, cấp bách và cần thiết nhất trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Hà Nội. Việc thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

**Nhiệm vụ không có nhiệm kỳ**

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP. Hà Nội đã khép lại với những kết quả rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 10 chương trình hành động, trong đó Chương trình số 01-Ctr/TU về xây dựng Đảng được xem là “xương sống”. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng, củng cố các TCCSĐ đã, đang và sẽ tiếp tục là giải pháp trọng tâm

nhằm khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP. Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Có thể hiểu, mỗi một TCCSĐ năm qua, nhiệm kỳ qua được đánh giá là trong sạch, vững mạnh, không có nghĩa danh hiệu đó sẽ được giữ vững nếu người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, nỗ lực để tiếp tục phát huy thành quả đạt được. Chất lượng hoạt động của các TCCSĐ thể hiện ở vai trò lãnh đạo của Đảng. Vai trò đó là kết quả của quá trình vận động tất yếu mà trong đó cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng, chủ thể quyết định. Do đó, sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy từng cấp đã nhanh chóng ban hành các chương trình, đề án để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Sau khi tiến hành củng cố các TCCSĐ đạt được kết quả tích cực, nhiệm vụ xây dựng TCCSĐ được triển khai gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở trong tình hình mới, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp mới, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”.

Về thăm thôn Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, đảng viên trong chi bộ cùng nhấp chén nước trà rôm rả trong câu chuyện chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thường kỳ ở nhà văn hóa thôn sạch đẹp, thoáng mát. Nhớ lại thời điểm cách đây mấy năm, khi xây dựng nhà văn hóa này người dân và một số đảng viên trong chi bộ chưa đồng tình, ủng hộ, có đơn thư gửi lên Đảng ủy xã. Thời điểm đó người dân bức xúc về việc xây dựng nghĩa trang Thiên đường Thanh Tước; có đảng viên

phát ngôn chưa chuẩn mực dẫn đến không được xét chuyển đảng chính thức... Theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, Chi bộ Mỹ Lộc được đưa vào diện cần tập trung lãnh đạo khắc phục hạn chế trong công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Đánh giá tình hình chi bộ khi đó, đồng chí Hà Minh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm chia sẻ: Tư tưởng một bộ phận đảng viên chưa đúng, có phát ngôn không chuẩn mực, trong thôn xóm có nhiều bất hòa, người dân chưa đồng thuận và chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nếu tình trạng này tồn tại lâu sẽ dẫn đến các vấn đề gây mất ổn định ở địa phương. Đảng ủy xã cử đồng chí Đỗ Tràng Huân, đảng ủy viên, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy về sinh hoạt cùng chi bộ để nắm tình hình, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần ổn định tư tưởng của đảng viên trong Chi bộ. Tiếp đến, Đảng ủy đã gặp gỡ, vận động đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, đảng viên trẻ sinh năm 1981, là công an viên thường trực về làm Bí thư Chi bộ Mỹ Lộc. “Chi bộ Mỹ Lộc có 42 đảng viên với nhiều đảng viên lâu năm, kinh qua nhiều vị trí công tác. Nhận nhiệm vụ trong lúc Chi bộ có nhiều vấn đề cần khắc phục nên tôi không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn liệu có hoàn thành nhiệm vụ Đảng ủy tin tưởng giao phó không”, đồng chí Tuấn chia sẻ. Phát huy vai trò người đứng đầu, đồng chí Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình, tìm ra nguyên nhân sâu xa là do bà con nhân dân chưa “thông” với chủ trương của Thành phố; cán bộ, đảng viên, nhất là chi ủy viên chưa phát huy hết vai trò tiên phong gương mẫu, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Không kể ngày đêm, hễ có thời gian là đồng chí gặp gỡ, trao đổi, tâm tình cùng bà con, làm cho tư tưởng của nhân dân thông suốt. Cùng với việc kiện toàn chi ủy sau Đại hội Chi bộ, đồng chí tranh thủ lấy thêm ý kiến đồng tình ủng hộ của các đảng viên lâu năm

về chủ trương, đường lối của Đảng. Có thêm sức mạnh của tập thể cùng nỗ lực của bản thân, những vấn đề của Mỹ Lộc dần dần được giải quyết trên cơ sở đồng thuận cao của nhân dân. Đồng chí Hà Minh Thuấn khẳng định: Từ khi đồng chí Tuấn về nhận nhiệm vụ, phong trào, trách nhiệm đảng viên được nâng lên rõ rệt; trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên hăng hái phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng kinh tế - xã hội của thôn, củng cố đoàn kết trong chi bộ. Chia tay chúng tôi, đồng chí Bí thư Chi bộ trẻ chia vui: Ra khỏi “diện cùng cố”, năm 2020 Chi bộ Mỹ Lộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng không có nghĩa là cấp ủy, Chi bộ và bản thân tôi bằng lòng với kết quả đạt được. Chi ủy, Chi bộ tiếp tục đặt ra mục tiêu sẽ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học và mật độ dân cư ngày càng tăng do có nhiều khu đô thị trên địa bàn. Tình hình đó dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề về an sinh xã hội, nổi lên là mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người dân về việc cấp sổ đỏ, giải phóng mặt bằng, bầu ban quản trị, sử dụng phí bảo trì nhà chung cư... Nếu cấp ủy, chính quyền cơ sở không kịp thời nắm bắt và xử lý linh hoạt sẽ dễ phát sinh thành “điểm nóng”. Nhiệm kỳ 2015-2020 nơi đây đã từng có việc cư dân tập trung “xuống đường” do mâu thuẫn với chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội về việc bàn giao và cấp sổ đỏ ở một số tòa chung cư. Đảng ủy phường đề nghị chủ đầu tư phối hợp tổ chức đối thoại với dân, đến nay vấn đề này cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa. Đáng chú ý hiện nay là việc cư dân ở dự án Kosmo rất bức xúc với chủ đầu tư về thu phí dịch vụ và việc thành lập ban quản trị. Ngay khi có thông tin, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường rà soát, nắm rõ tình hình, ban hành các văn bản kiến nghị với chủ đầu tư, đề nghị phối hợp tốt với chính quyền trong việc

giải quyết các vấn đề mà người dân bức xúc. Mặt khác, Đảng ủy chỉ đạo thành lập nhiều đoàn công tác đến từng chung cư gặp gỡ những người có uy tín, cùng cán bộ, đảng viên sinh sống tại chung cư cung cấp thông tin và vận động người dân bình tĩnh, giải quyết mọi việc một cách ôn hòa. Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, chính quyền đã làm tốt vai trò “trọng tài” trong việc tổ chức đối thoại giữa cư dân và chủ đầu tư. Dù còn nhiều khó khăn nhưng đối thoại đã cho kết quả bước đầu với những động thái tích cực đối với cả hai vấn đề mà dân cư bức xúc như yêu cầu chủ đầu tư công khai, minh bạch các khoản thu, chi; tổng hợp danh sách số người tham gia bầu ban quản trị để người dân tự bầu ra ban quản trị tòa nhà trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo khẳng định: Gần 30 tòa chung cư là gần 30 màu sắc khác nhau, có mâu thuẫn tồn tại lâu, cũng có vấn đề mới phát sinh. Mấu chốt là đảng ủy, chính quyền phải xác định rõ trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, đồng hành cùng người dân, linh hoạt trong cách thức thực hiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phường Xuân Tảo, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xác định giải quyết các đơn thư, khiếu kiện của người dân về các vấn đề an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi lẽ, có được sự đồng thuận, đời sống người dân ổn định mới có thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương và mới minh chứng được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền nơi đây, củng cố được niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Không chỉ có phường Xuân Tảo, xã Thanh Lâm mà các cấp ủy cơ sở ở Đảng bộ TP. Hà Nội đều xác định việc tiếp tục xây dựng

(Xem tiếp trang 68)